

***บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งทะลุ 30.00 นักลงทุนลตถือดอลลาร์, วิตกหนี้สหรัฐ-ยุโรป**

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าผ่านแนวต้าน 30.00 มาได้ โดยเป็นผลจากความวิตกต่อการแก้ปัญหาหนี้ในสหรัฐและยุโรป ทำให้นักลงทุนลตการถือครองดอลลาร์ลง แล้วยหันมาสกุลเงินเอเชียมากขึ้น

*เข้านี้เงินบาทแตะสูงสุดในรอบกว่า 2 เดือน นับจากต้นเดือนพ.ค.

*ยูโรทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย โดยปรับฐานหลังจากร่วงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เมื่อเทียบกับฟรังก์สวิสเมื่อวานนี้ แต่ก็ยังคงมีความเปราะบางต่อความวิตกว่า วิกฤติหนี้ของยุโรปอาจจะเลวร้ายขึ้น

*ผู้นำยูโรโซนจะประชุมกันในวันพฤหัสบดีนี้ เพื่อพยายามสรุปความช่วยเหลือรอบ 2 แกกซ์ มูลค่า 1.10 แสนล้านยูโร แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการบรรลุฉันทมติได้อย่างไร เพื่อให้ผู้ถือพันธบัตรรัฐบาลกรีซ ในภาคเอกชน อาทิ ธนาคาร, ผู้ประกัน และนักลงทุนอื่นๆ มีส่วนร่วมด้วย

*ขณะเดียวกัน นักลงทุนกำลังวิตกต่อภาวะชะงักงันในสหรัฐ เกี่ยวกับการเพิ่มเพดานหนี้ จากปัจจุบันอยู่ที่ 14.3 ล้านล้านดอลลาร์ แต่ส่วนใหญ่ก็ยังคาดว่า จะมีการบรรลุข้อตกลงในเรื่องดังกล่าว

*ดอลลาร์ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เมื่อเทียบกับฟรังก์สวิสเช่นกัน โดยฟรังก์สวิสยังคงเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับปัญหาด้านการคลังทั้งในสหรัฐและยุโรป

*ในวันศุกร์นี้เป็นกำหนดเสนาตายที่ประธานาธิบดีบารัค โอบามา กำหนดไว้สำหรับผู้นำสภาองเกรสจากทั้งสองพรรค ให้เห็นชอบต่อข้อตกลงในการเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐ

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.101 บาท

*09.23 น. บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 29.93/98 จาก 30.04/06 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.94/97 จาก 30.03/07 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 79.10/12 จาก 79.06 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4126/28 จาก 1.4110 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"สหรัฐก็ยังไม่นิ่งเท่าไร หนี้ยุโรปก็ยังไม่แน่นอน เลยทำให้ดอลลาร์ไม่ได้เป็นสกุลเงินที่ดูว่าปลอดภัยมากเหมือนแต่ก่อน" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อยู่ในทิศทางแข็งค่า ตามสกุลเงินภูมิภาค หลังนักลงทุนบางส่วนมองว่า ปัญหาหนี้ทั้งในสหรัฐและยุโรปขณะนี้ ทำให้ความน่าดึงดูดใจของดอลลาร์ ในฐานะสกุลเงินที่ปลอดภัย ลดน้อยลงไป และหันมาถือครองสกุลเงินเอเชียมากขึ้น เนื่องจากพื้นฐานเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย ยังดีกว่าภูมิภาคอื่นๆ

ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทในระยะสั้น จะมีการรอบการเคลื่อนไหวที่แนวต้าน 29.90 และแนวรับที่ 30.00-30.10

E
X
I
MD
A
I
L
YN
E
W
S

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้